



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน  
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่องเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากลเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นไปตามแผนฯ ที่ได้ประกาศไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม บัณฑิตสนับสนุน ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินการ นั้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

แบบรายงานผลการดำเนินการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน การทุจริต คอร์รัปชัน  
 ของการบริหารส่วนตำบลแพทพทนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ปณิธานสำคัญ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและ สร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ๑.๑ สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการเรียนรู้ และ ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติ ราชการ	๑.๑.๑) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของ บุคลากร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ด้านหลักคุณธรรมมาภิบาล และการปฏิบัติงานตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๑.๑.๒) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร ในสังกัด อบต.แพทพทนามแดง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ คุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมทางศาสนา การ น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงาน	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นการประหยัด งบประมาณ ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรในสังกัด อบต.แพทพทนามแดง ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแพทพทนามแดง พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง โดยได้จัดกิจกรรม กวาดลานวัด ฉีดน้ำล้างรถรอบอุโบสถ ทำความสะอาดห้องนำ ห้องส้วม ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า ถวายเทียนพรรษา พัฒนาภูมิทัศน์ถนนทางเข้าวัดคลองขุดเล็ก และวัดเจริญ รัตนาราม ตำบลแพทพทนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๓๐ คน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ
	๑.๑.๓) การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการ วันสำคัญทางศาสนาและเข้าร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญของ ชาติ	ดำเนินกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทางศาสนาและเข้าร่วมพิธี รำลึกวันสำคัญของชาติ ดังนี้ ๑.จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร สวดมนต์ นุ่งสมาธิ เนื่องในวัน สำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วัน อาสาฬหบูชา พร้อมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น ๒. จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยการเข้าวัดทำบุญใน

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
<p>๑.๒ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกความดี ความซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติราชการ ผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น</p>	<p>๑.๒.๑) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างดีเด่น</p>	<p>เทศกาลต่างๆ</p> <p>๓. ร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๔. จัดกิจกรรมร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี</p> <p>๕. จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
<p>๒. รวบรวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>๒.๑) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ</p>	<p>๑.๒.๑) ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ของตบคักคิรัของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและต่อต้านการทุจริต เช่น การติดประกาศ, การจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์</p>	<p>ดำเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ของข้าราชการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านทางเว็บไซต์</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ ส่วนตำบลแพททนามแดง</p>
<p>๒.๒) พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้สะดวก หลากหลายและปลอดภัย</p>	<p>๒.๒.๑) ดำเนินการจัดทำช่องทาง การร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและหน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>	<p>จัดทำช่องทาง การร้องเรียนต่างๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและวิธีการร้องเรียน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ ๓ ช่องทาง</p> <p>๑. ร้องเรียนโดยการทำเป็นหนังสือส่งมาที่ทำการ อบต. แพททนามแดง</p> <p>๒. ร้องเรียนทางโทรศัพท์สายตรงนายก อบต. แพททนามแดง</p>

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
<p>๓. เสริมสร้างความสำเร็จแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต</p> <p>๓.๑ ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้</p>	<p>๓.๑.๑) มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่เป็นประจำเดือน ทุกเดือน</p>	<p>๓. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ ออบต.แพรงทนามแดง</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
<p>๓.๑.๒) กลุ่มงานตรวจสอบภายในดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อ ดำเนินการตรวจสอบภายในองค์กร</p>	<p>๓.๑.๒) กลุ่มงานตรวจสอบภายในดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อ ดำเนินการตรวจสอบภายในองค์กร</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ มีประชุมติดตามงาน ระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าส่วนราชการ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้บังคับบัญชา และระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรในสังกัด ออบต.แพรงทนามแดง</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการจัดทำแผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
<p>๔. สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกัน และปราบปรามการทุจริต</p> <p>๔.๑ ส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรใน หน่วยงาน</p>	<p>๓.๑.๓) จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยา ข้าราชการ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ ประชุมชี้แจงขั้นตอนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกคนได้ทราบทุกครั้งที่มีการดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเผยแพร่ให้ ทุกคนถือปฏิบัติ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
<p>๔.๒ นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ทางข้อมูลข่าวสาร เพื่อลดการทุจริตและประเพณีนิยม เป็นการป้องกันการปราบปรามการทุจริต</p>	<p>๔.๒.๒) เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของงานวินัย เช่น การดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ฯลฯ ทางเว็บไซต์ อปต.แพรงทนามแดง</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ อปต.แพรงทนามแดง</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>